



แฟชั่นโลกสวยด้วยของเหลือทิ้ง!

4 แบรินด์จิวเวลรี่รุ่นใหม่ ชายไอเดียรักษ์โลก

ถ้าจะพูดถึงเทรนด์แฟชั่นรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืน นับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ที่วงการแฟชั่นเพียงจะทำให้เห็นได้จากแบรนด์ระดับโลกที่หันมาสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น Stella McCartney แฟชั่นแบรนด์ตัวแม่ที่จับเรื่องรักษ์โลกอย่างจริงจังจนเป็น signature ของแบรนด์ ออกแคมเปญ Fur Free งดใช้ขนสัตว์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และลดการทารุณกรรมในสัตว์ จนกลายเป็นกระแสให้แบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั้ง Gucci, Armani, Ralph Lauren, Calvin Klein, และ Versace ต่างเข้าร่วมเดินตามรอย หรือแบรนด์ MUJI ที่ออกแบรนด์ลูกชื่อ ReMUJI ที่ปลูกกระแส Sustainable Fashion ที่ตั้งราคาขายไว้ในราคาเดียวเท่ากันหมดทุกชิ้น มุ่งหวังการสื่อสารเรื่องวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Lifestyle) มากกว่าทางธุรกิจเป็นหลัก

หากจะไปที่กลุ่มแฟชั่นแบรนด์ของไทย วันนี้เรามี 4 แบรินด์จิวเวลรี่รุ่นใหม่ที่น่าสนใจรักษ์โลก สร้างสรรค์งานเครื่องประดับสุดเก๋มาแนะนำเช่นกัน

Basic Theory



แบรนด์ที่ให้คุณค่าเครื่องประดับมากกว่าการใช้อัญมณีหรือวัสดุหายากเท่านั้น แต่กลับมองว่าของทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเอง โดยเฉพาะการนำวัสดุที่ถูกโยนทิ้งมาสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นเครื่องประดับ เช่น กระดาษรีไซเคิล กรวด เศษด้ายมาถักทอเข้าด้วยกันเป็นเครื่องประดับที่แตกต่างแต่มีสไตล์และใส่ได้ทุกวัน

Nymphheart





เครื่องประดับที่มีจุดขายจากการใช้ไม้เป็นไอเดียตั้งต้น ส่วนของขอบไม้ที่ถูกตัดทิ้งจากกระบวนการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้และไม่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้ ถูกนำมาผนวกกับวัสดุ Epoxy Resin อัดผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ผ่านการออกแบบเน้นความทันสมัยและเรียบง่าย ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์ตามลวดลายเนื้อไม้ชิ้นนั้นๆ

P9 Bangkok



แบรนด์ที่คำนึงถึงการรักษาทรัพยากรและการนำวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่ไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่สมประกอบจากโรงงาน เช่น เศษขามตราไก่จากจังหวัดลำปาง ที่เคยเป็นขยะเหลือทิ้งมาต่อยอดเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ ออกแบบให้เป็นองค์ประกอบของดอกไม้มงคล สื่อถึงความโชคดี

Piroom Jewelry



นำเสนอความเป็นไทย สร้างสรรค์เครื่องประดับผ่านเรื่องราวของไทย โดยใช้วัสดุรีไซเคิลอย่าง Paper Clay เพราะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการออกแบบผลงาน

เตรียมพบกับงานดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากกลุ่มจิ๋วเวลรี่แบรนด์รุ่นใหม่ได้อีกครั้งในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ... ลองไปเลือกชมกันนะคะ

